



วิทยาลัยอาชีวศึกษา	1464
รับที่	
วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗	
เวลา 14.30 น.	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ที่ วจ ๐๐๙/๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งวิจัยในชั้นเรียนและรายงานสรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ด้วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย ฯ ให้ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษาจากครูผู้สอน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน และได้กำหนดให้ครูผู้สอนจัดส่งวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ขอส่งวิจัยในชั้นเรียนและรายงานสรุปผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกษมน รุ่งโรจน์รังสรร)

เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เรียน ผอ. จอศ. ยะลา

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกษมน รุ่งโรจน์รังสรร)

ที่หน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

๑. ทราบ

๒. มอบหมายให้ครูผู้สอน ๙
1. ส่งมอบในเวปไซต์ YVC
ที่ ๑๒

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

1. เพื่อโปรดทราบ

2.

(นายเอกองค์ หลงราม)

๑๐๐ ผอ. ๑๖/๓๓๓



สรุปรายละเอียดส่งวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชา การบัญชี	๑	นางสาวรพีพรรณ แก้วคง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การบัญชี สินค้าและระบบใบสำคัญ เรื่อง การบันทึกบัญชี สินค้า ของนักเรียนชั้นปวช.๓ สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก	
	๒	นางอำไพวรรณ สุวรรณชาติรี	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียน โดยใช้การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของ ผู้เรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการคิด เรื่องการคำนวณต้นทุนค่าแรงงาน วิชาการบัญชี ต้นทุน ๑ รหัสวิชา ๓๐๒๐๑-๒๐๐๓ สาขาวิชา : การบัญชี	
	๓	นางสุตารัตน์ สุวรรณโน	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบันทึกรายการ เกี่ยวกับเงินสดในสมุดรายวันเฉพาะ วิชาการบัญชี ธุรกิจซื้อขายสินค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี	
	๔	นางนุรีดา กุโน	การพัฒนาการเรียนรู เรื่องการหักค่าใช้จ่าย ในวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ปวช.๑ สาขาวิชา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๕	นางสาวอัยนิง อามิง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี ชั้นกลาง ๑ (รหัสวิชา ๓๐๒๐๑-๒๐๐๑) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ “ชุดฝึกปฏิบัติการบัญชี”	
	๖	นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วอินทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึก ทักษะในรายวิชา รายงานทางการเงินและการ วิเคราะห์งบการเงิน (๓๐๒๐๑-๒๐๑๔) สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาควิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๗	นางสาววราภรณ์ จันทร์มณี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการใช้ คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ด้วยชุดการสอน การวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนระดับปวช.๒ สาขาวิชาการบัญชี	
	๘	นางสาวจุฑาทฤกษ์ ลิ้มสกุล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ขั้นตอนการจัดทำบัญชีใน รายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยใช้วิธีการจัดการ เรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ๓ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชาการจัดการและการจัดการสำนักงาน	๑	นางสาวนริگانต์ บุญราศรี	การพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ รหัสวิชา ๓๐๐๑-๑๐๐๒ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒/๑, ๒/๒ การจัดการและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒/๑ วิชาต่างประเทศธุรกิจ	
	๒	นางสาววิญญา สโมทานทวี	การพัฒนาทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศ โดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๓	นางมาลินี นวลแก้ว	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม รหัสวิชา ๓๐๒๑๕-๒๐๐๖	
	๔	นางสุวิมล วีรพัฒนานนท์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการผลิต โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนจาก Google Forms	
ภาควิชาการตลาด	๑	นางสาวศลิสาสิริ รัตนมหันต์	การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาการยุทธ์การตลาด รหัสวิชา ๓๐๒๐๒-๒๐๐๗ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางสาวสุภัท อ่อนทอง	ศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนในการเรียนการสอนรายวิชาหลักการตลาด นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับชั้น ๒/๓ สาขาวิชาบัญชี ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๓	นางดวงฤดี โปติบุตร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการหาข้อมูลการตลาดภาควิชาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน	
	๔	นางสาวนุรตันซึล ปาลาวินัย สะกะแย	การศึกษผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบร่วมมือตามลักษณะเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน รายวิชาหลักการตลาด รหัสวิชา ๓๐๒๐๐-๑๐๐๒	
	๕	นางสาวอภิขญา ตันเส็ง	การแก้ปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้ชุดแบบฝึกของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
การจัดการ ธุรกิจค้าปลีก	๑	นางสาวรัตชีดา มูคอ	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา ๓๐๒๐๐-๐๐๐๓ จนประสบความสำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
	๒	นายบุญอำมหัดอัครินทร์ โตตะทายง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การสาขาวิชาอาหารและโภชนาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ	
ภาควิชา เทคโนโลยีธุรกิจ ดิจิทัล	๑	นางสาวกรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นายอารีพิน คางแรง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา ๓๐๙๐๐-๐๐๐๔ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชางานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย New Google Site สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๓	นางสาวรอฮีซัน ลอตง	การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัส ๒๐๒๐๔-๒๐๐๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้กิจกรรมการให้คำปรึกษา	
	๔	นางสาวแวเมาะห์ เจะหาด	การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ ระดับชั้น ปวช. ๑ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
ภาควิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑	นายเฟาซาน สุวรรณมงคล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย ห้องเรียนจักรวาลนฤมิตรเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือน (Metaverse Special Classroom) รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม เรื่องการท่องใบนารีทรี (Tree) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางดวงใจ งามศิริ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา โครงงาน ๒ รหัสวิชา ๓๐๙๐๑-๘๕๐๓ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานบนเว็บ	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)	๓	นายรภัทรธรรม ชุมแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป วิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑/๑ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	๔	นายฟาริต สุรพงษ์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป วิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑/๑ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ภาควิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ	๑	นางสาวอนิส พงศ์ประเสริฐ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ๓๐๐๐๐-๑๒๐๑ หน่วยที่ ๖ Directions โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางสาวสตีนาออาซียัน ปือราเฮง	ผลการใช้วิธีสอนแบบ พีพีพี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๓	นางสาวปาริตะ อูสมมา	การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้แอปพลิเคชัน VOA Learning English ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๔	นางสาวมารีย๊ะ สะแม	การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ แผนกภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยใช้บอร์ดเกม	
ภาควิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์	๑	นางสาวพุชชวัลย์ แก้วประเทือง	การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชางานแกะสลักรหัสวิชา ๒๐๔๐๖-๒๐๐๓ เรื่องงานแกะสลัก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางสาวภัทราวดี ศรีรักษ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์งานคหกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT BASED LEARNING)	
	๓	นางสาวอารีย์ มณีประวัตติ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสพิเศษวิชาศิลปะการจัดตกแต่งสถานที่ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชาเทคโนโลยีแพชชั่นและเครื่องแต่งกาย	๑	นางแวไม่ซาเราะ ราเหม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา สัมมนาวิชาชีพแพชชั่นและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาระดับชั้นปวส. ๒/๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีแพชชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๒	นางสาวแพรวพรรณ โฉมอุโผ	การแก้ไขปัญหาการวัดตัวสร้างเสื้อบุรุษของครูผู้สอน รายวิชาเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น รหัส ๒๐๔๐๑-๒๐๐๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๓	นางสาวนุรีชน ดาโอะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าโอกาสพิเศษวิชาเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าโอกาสพิเศษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชา เทคโนโลยีแพชชั่นและเครื่องแต่งกาย	
	๔	นางสาวอลิษา สุวรรณกิจ	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานสำหรับนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีแพชชั่นและเครื่องแต่งกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
ภาควิชาอาหารและโภชนาการ	๑	นายสิปนนท์ ชายแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และการแต่งหน้าเค้ก โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	
	๒	นางอัสนะฮ์ สายวารีย์	ผลการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการประสานการเรียนรู้ส่งงาน และติดตามงาน รหัสวิชา ๒๐๔๐๔-๒๑๑๕ รายวิชา ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑/๑	
	๓	นางสาวติลา เถาะ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project base learning: PBL) ในรายวิชาโครงงาน รหัสวิชา ๒๐๔๐๔-๘๕๐๑ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ๓ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๔	นายอริส พยายาม	การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการเลือกซื้อรายวิชา อาหารไทยประจำภาคระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชาอาหาร และโภชนาการ (ต่อ)		นางสาวกฤษณพร ตูณะโส	การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดคุณภาพอาหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ในงานอาหาร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒	
	๕	นางสาวอาชีษะห์ แป๊ะเฮาะอีแล	การพัฒนาทักษะการเลือกวัตถุดิบแบ่งในการทำ ขนมไทยของนักเรียนชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาอาหาร และโภชนาการ	
	๖	นางสาวพาริดา สีโปด	การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ ผู้เรียน เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เรียนรู้ร่วมกัน ในรายวิชา เค้กและการแต่งหน้าเค้ก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ยะลา	
ภาควิชา สามัญ - สัมพันธ์	๑	นางสาวนายيبةห์ กาซอ	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลาวิชา มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.	
	๒	นางสาวสุกัลยา หล้าเหลี่ยม	การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ สาขาการ บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยใช้บอร์ดเกม เป็นฐาน เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	
	๓	นางสาวนุรฮูดา เจ๊ะอามะ	การใช้ชุดต่อจรรยา คำนามเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของคำนามของนักเรียน ระดับชั้นปวช.๑ แผนกการบัญชีและการจัดการ สำนักงานวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	
	๔	นางสมใจ ถมมาลี	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานของนักศึกษาชั้น ปวส.๑ อาหารและโภชนาการด้วยวิธีการสอบย่อยทุก สัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้	
	๕	นายธรรมนุญ เทพชุม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพัฒนา ทักษะในการเขียนตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เขียนตัวสะกดค า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ ๒ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	
	๖	นางสาวชลธิชา ศิริรัตน์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของ นักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใช้ ใบงาน	
	๗	นายยาการิยา สามะ	การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ชุดกิจกรรม แบบ Active Learning Model ของผู้เรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ วิทยาลัย อาชีวศึกษายะลา	

ภาควิชา	ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
ภาควิชา สามัญ - สัมพันธ์ (ต่อ)	๘	นางสาวจิรวรรณ บุญยอด	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โดยใช้เกม โดมิโน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑/๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย อาชีวศึกษายะลา	
	๙	นางสาวนิสริน ปูเต๊ะ	การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ สร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)	